

Số: 594/TB-VP

Kiên Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2016

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về bồi hoàn, hỗ trợ chi phí đầu tư Dự án Công viên Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang**

Ngày 31 tháng 8 năm 2016 tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để giải quyết một số công việc. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Văn Huỳnh, Mai Anh Nhịn, Lê Thị Minh Phụng; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; cùng lãnh đạo và chuyên viên nghiên cứu Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc bồi hoàn, hỗ trợ chi phí đầu tư Dự án Công viên Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang (theo Báo cáo số 108/BC-SKHĐT ngày 25/7/2016).

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, Thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Dự án Công viên Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang bị chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư do nhà đầu tư vi phạm các quy định pháp luật. Vì vậy, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bồi hoàn, hỗ trợ chi phí đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang là không có cơ sở giải quyết.

Theo Báo cáo số 108/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì trong trường hợp này: “Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động”. Do vậy, để UBND thành phố Rạch Giá thực hiện đầu tư theo quy hoạch được duyệt như chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 227/TB-VP ngày 05/6/2014 của Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Rạch Giá được mua lại tài sản trên đất do Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang thanh lý. Việc mua lại tài sản phải theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh đến các sở, ngành và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện. /.

#### **Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Rạch Giá;
- LĐVP, P.KTTH, P.KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

CHÁNH VĂN PHÒNG  
VĂN PHÒNG  
ỦY BAN  
NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG

Huỳnh Vĩnh Lạc